

A. NÊN ĐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ CỔ PHIẾU HAY TỰ ĐẦU TƯ CÁC CỔ PHIẾU?

Nhiều nhà đầu tư phân vân không biết nên chọn đầu tư vào quỹ mở cổ phiếu hay tự đầu tư cổ phiếu thì sẽ hiệu quả hơn. Bằng cách đánh giá các yếu tố sau đây sẽ giúp nhà đầu tư có lựa chọn đúng đắn:



1. Bạn có biết cổ phiếu như thế nào là đắt hay rẻ không?

Cổ phiếu đắt hay rẻ không phụ thuộc vào thị giá cổ phiếu cao hay thấp. Nếu bạn không biết cổ phiếu nào đắt hay rẻ mà chỉ mong chờ sự may rủi thì hãy để các chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp của quỹ mở cổ phiếu làm việc đó cho bạn.

2. Bạn có nhiều thời gian, nguồn lực để phân tích và dự báo tương lai của các công ty bạn định đầu tư hay không?

Nếu bạn không thể phân tích các công ty bao gồm chất lượng của đội ngũ quản lý, sản phẩm, chiến lược kinh doanh, hệ thống phân phối, nguồn nguyên liệu,... và dự đoán kết quả hoạt động của công ty trong tương lai, bạn nên để các chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp làm việc đó cho bạn.



3. Bạn có khả năng đọc và hiểu rõ báo cáo tài chính hay không?

Nếu bạn không hiểu rõ các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, bảng thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty thì bạn rất khó có thể chọn các cổ phiếu.

4. Vốn của bạn có đủ lớn để có thể đầu tư đa dạng nhiều loại cổ phiếu không?

Đa dạng hóa là nguyên tắc quan trọng để giúp giảm thiểu rủi ro. Nếu vốn của bạn không đủ để đa dạng hóa ít nhất 10 loại cổ phiếu của các ngành nghề thì quỹ mở cổ phiếu sẽ là một lựa chọn giúp đa dạng hóa tốt hơn nhiều.



5. Bạn có thể theo dõi chi tiết các cổ phiếu đã đầu tư và tình hình thị trường chứng khoán thường xuyên không?

Nếu bạn còn bận nhiều công việc khác, hãy để các chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp của quỹ mở cổ phiếu làm việc đó cho bạn.

Nếu bạn có câu trả lời KHÔNG cho 1 trong những câu trên, thì QUỸ MỞ CỔ PHIẾU là lựa chọn tối ưu cho bạn.

B. QUỸ MỞ CỔ PHIẾU CỦA VCBF:

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF là quỹ mở cổ phiếu và đầu tư đa dạng vào 40-50 cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.



Quỹ đã đạt lợi nhuận **37,4%** trong năm 2017 và **21,7%** mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014.

(Kết quả hoạt động này là trong quá khứ nên không thể đảm bảo cho các kết quả tương lai).